

BÁO CÁO

**sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**

Thực hiện Công văn số 8113-CV/BTGTW ngày 19/2/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (viết tắt là *Chỉ thị 05*), Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

1. Tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho hơn 200 cán bộ chủ chốt cấp tỉnh gồm: Các đồng chí Tỉnh ủy viên; thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể tỉnh; thường trực các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; báo cáo viên Tỉnh ủy.

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 01/9/2016 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", qua đó chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và các văn bản liên quan cho cán bộ chủ chốt cấp mình.

- Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã khẩn trương tổ chức các lớp học tập, quán triệt Chỉ thị 05, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 41-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho cán bộ chủ chốt; tập trung chỉ đạo cấp ủy cơ sở và các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phổ biến, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, nhân dân¹.

- Về học tập chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hàng năm² được triển khai thực hiện nghiêm túc. Theo Hướng dẫn số 19-HD/BTGTW ngày 17/11/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư

¹ Có 46.582 đảng viên toàn tỉnh tham gia học tập, quán triệt, chiếm tỷ lệ 96,02% số đảng viên trong tỉnh được triệu tập; các hội, đoàn thể phổ biến cho hơn 300.000 đoàn viên, hội viên, nhân dân.

² Chuyên đề toàn khóa "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; chuyên đề 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 30-HD/BTGTU ngày 29/12/2016 về việc học tập, thảo luận chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Kết quả có hơn 95% cán bộ, đảng viên tham gia học tập chuyên đề hàng năm.

Nhìn chung, việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 và chuyên đề hàng năm được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng. Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thấy rõ trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác, phấn đấu học tập và làm theo Bác để trở thành người tốt hơn, tích cực hơn, tham gia đấu tranh đẩy lùi tình trạng xuống cấp ở một số mặt đạo đức xã hội.

2. Ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện

- Trong 04 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 31 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, gợi ý mô hình, chương trình công tác, danh mục công việc trọng tâm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành 55 văn bản hướng dẫn, đôn đốc triển khai các nội dung cụ thể về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm, tình hình các địa phương, đơn vị. Kịp thời báo cáo đánh giá kết quả triển khai, thực hiện theo định kỳ (*chi tiết có Phụ lục kèm theo*).

- Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung công việc trọng tâm, tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ quan hành chính nhà nước.

- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận, đoàn thể tỉnh đã cụ thể hóa bằng nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị.

II. Kết quả nổi bật qua 04 năm thực hiện Chỉ thị 05

1. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ

Hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu nội dung sinh hoạt chuyên đề theo chủ đề hàng quý tại chi bộ³ để các cấp ủy lựa chọn, hướng dẫn sinh hoạt,

³ Năm 2017: Quý I "Thực hành phong cách làm việc Hồ Chí Minh"; quý II "xây dựng Đảng về đạo đức"; quý III "thương binh, liệt sĩ trong tư tưởng và tình cảm của Bác Hồ"; quý IV "Nhớ mãi ơn Người". Năm 2018: quý I "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên"; quý II "Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước"; quý III "Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ"; quý IV "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết". Năm 2019: quý I "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; quý II "Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở"; quý III "Chăm lo đời sống của Nhân dân và gia đình chính sách"; quý IV "Xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất trong Nhân dân". Năm 2020: Quý I "Xây dựng Đảng trong

góp phần nâng cao nhận thức và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên sát với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ thực chất hơn.

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ chuyên đề theo định kỳ hàng quý được các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quan tâm chú trọng, trở thành nền nếp. Trong 4 năm, hầu hết chi bộ ở các địa phương, cơ quan, đơn vị cơ sở đều triển khai sinh hoạt chuyên đề theo chủ đề, bảo đảm các nội dung và yêu cầu đề ra. Từ đó tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động làm theo; thúc đẩy cán bộ, đảng viên thường xuyên soi rọi bản thân, xây dựng ý thức học tập, rèn luyện, thực hành phong cách, tác phong làm việc của Người, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chi, đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy dự và giám sát trực tiếp các buổi sinh hoạt chuyên đề theo chủ đề trên 150 chi bộ. Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy dự trên 1.000 lượt chi bộ cơ sở.

Qua sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng quý tại chi bộ, cán bộ, đảng viên tham gia đông đủ, nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được nâng lên, cán bộ, đảng viên thường xuyên gắn trách nhiệm của mình với việc học tập và làm theo Bác, đồng thời đăng ký những việc làm cụ thể, thiết thực hàng ngày, gương mẫu trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị...

Để việc học tập và làm theo Bác ngày càng lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực, một số chi bộ còn đưa các mẫu chuyện kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ. Một số địa phương, cơ quan, đơn vị định kỳ tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ; tặng sổ tay học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho tất cả đảng viên⁴.

2. Viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu; xây dựng, thực hiện kế hoạch hành động làm theo

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành văn bản⁵ chỉ đạo việc viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên gắn với xây dựng kế hoạch hành động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng để triển khai thực hiện đồng bộ trên địa bàn tỉnh.

- Hàng năm, hầu hết đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang (trừ đảng viên lớn tuổi, kém sức khỏe) đều xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa

sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh; Quý II: "Bác Hồ trong lòng mỗi người dân Việt Nam"; Quý III "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc"; Quý IV "Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

4 Điển hình như các chi, đảng bộ cơ sở khối cơ quan và doanh nghiệp, Huyện ủy Bình Sơn...

5 Công văn số 1980-CV/TU ngày 06/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XI về “*Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp*”; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; các quy định, quy chế của cơ quan, đơn vị, địa phương và trách nhiệm của bản thân. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện với cấp ủy chi bộ, lãnh đạo cơ quan để theo dõi, kiểm tra, giám sát.

- Việc viết cam kết và xây dựng kế hoạch làm theo, các cấp ủy đã xác định đây là một trong những điều kiện để kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên cuối năm. Nhờ đó, nhiều cán bộ, đảng viên đã khắc phục những mặt còn yếu kém; thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao; tích cực hơn trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên tận tụy với công việc, tận tâm với nhân dân. Qua đánh giá hàng năm của các cấp ủy, tất cả đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đều thực hiện đúng nội dung đã cam kết.

3. *Đẩy mạnh thi đua thực hiện nội dung chủ đề phát triển của tỉnh*

- Trong 4 năm thực hiện Chỉ thị 05, các cấp ủy đảng trong tỉnh tập trung đẩy mạnh thi đua thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra⁶, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành phong trào thi đua thường xuyên trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh.

- Trên cơ sở chủ đề Tỉnh ủy xác định hằng năm⁷, các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong tỉnh quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, xem đó là khâu đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. HĐND tỉnh đã kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy.

- Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05, UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các quy định trong công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

⁶ Ba nhiệm vụ đột phá: Phát triển công nghiệp; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 3 nhiệm vụ trọng tâm: Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, ưu tiên 06 huyện miền núi; phát triển dịch vụ, du lịch và kinh tế biển, đảo; cải cách hành chính.

⁷ Chủ đề năm 2017: Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và khởi nghiệp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Chủ đề năm 2018: Tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; huy động nguồn lực xã hội, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp. Chủ đề năm 2019: Tiếp tục tinh gọn bộ máy, biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; ưu tiên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội. Chủ đề năm 2020 “Đoàn kết, tăng tốc, nỗ lực thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

- Các cơ quan, đơn vị khối hành chính tiếp tục thực hiện xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phục vụ nhân dân ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh để có các văn bản kết luận, đôn đốc các cấp ủy cơ sở khối hành chính, doanh nghiệp tỉnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng trưởng bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.

- Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua học tập và làm theo Bác; các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định của Đảng, lựa chọn nội dung đột phá để tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương⁸... Những việc làm đó đã góp phần đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển xã hội, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực khác của tỉnh⁹.

4. Tham gia chỉ đạo, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân

- Quán triệt tinh thần Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư, việc thực hiện Chỉ thị 05 phải gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tập trung chỉ đạo nắm tình hình dư luận xã hội, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội ở các cấp để nắm bắt, phản ánh và tham mưu chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề dư luận nổi cộm, bức xúc trên địa bàn.

- Từ năm 2017 đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng gần 100 báo cáo với hàng nghìn thông tin dư luận có giá trị¹⁰. Hầu hết các thông tin được phản ánh đều được cấp ủy, chính quyền quan tâm kiểm tra, xác minh, chỉ đạo, giải quyết. Nhiều vấn đề được chỉ đạo giải quyết dứt điểm, được các tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ.

⁸ Sơn Hà chọn chủ đề năm 2018 “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc trên địa bàn...”; năm 2019 “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở...”; năm 2020 “Đoàn kết, thống nhất quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm...”; Bình Sơn xây dựng kế hoạch “Bình Sơn, hướng về cơ sở - rèn luyện cán bộ”; thực hiện “Công trình mừng sinh nhật Bác” với chỉ tiêu mỗi địa phương, đơn vị thực hiện ít nhất 01 công trình...

⁹ Trong 3 năm, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt kế hoạch. Năm 2018, với 16/18 chỉ tiêu vượt, tổng sản phẩm (GRDP) ước đạt 51.224 tỷ đồng, tăng 9,6% so với năm 2017, đạt 103,5% so với kế hoạch; Năm 2019, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 55.102 tỷ đồng tăng 6,7% so với năm 2018.

¹⁰ Vấn đề bức xúc, nổi cộm trong thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Nhà máy bột giấy VNT19, Nhà máy xi măng Đại Việt, Dự án Thép Hòa Phát Dung Quất, Đường Dung Quất - Sa Huỳnh, Cầu Thạch Bích, Đập dâng sông Trà Khúc; tình trạng lấn chiếm, tranh chấp đất đai tại một số địa phương; tình trạng ô nhiễm môi trường, khai thác khoáng sản trái phép; một số dự án treo...

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 221-QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư khóa X về “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân” trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ký kết với 12 sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh về nội dung phối hợp tuyên truyền, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nắm bắt, phản ánh, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; công tác phối hợp tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được quan tâm... góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế bí thư cấp ủy các cấp tiếp xúc, đối thoại với nhân dân¹¹. Theo đó, hầu hết bí thư cấp ủy các cấp thường xuyên thực hiện tốt việc đối thoại trực tiếp với nhân dân, với doanh nghiệp¹². Bí thư cấp ủy tiếp dân hàng tháng đối với cấp tỉnh, huyện và 02 lần/tháng đối với cấp xã được triển khai đảm bảo theo quy định, bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh khiếu nại, tố cáo của người dân, ngăn ngừa, hạn chế phát sinh “điểm nóng” ngay tại cơ sở. Sau tiếp xúc, đối thoại ban hành thông báo kết luận chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan giải quyết những vụ việc do nhân dân kiến nghị. Nhiều vấn đề tồn đọng lâu dài đã được giải quyết, tháo gỡ những khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

- Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng tập thể, cơ quan, đơn vị được quan tâm chỉ đạo, qua đó góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, mang lại sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương, đơn vị.

5. Tăng cường giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đảng viên và thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên

- Trong 4 năm qua, công tác giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đảng viên và thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo. Các cấp ủy trong tỉnh đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030*” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, mang lại những chuyển biến tích cực trong nhận thức và tham gia các phong trào của tuổi trẻ.

¹¹ Quyết định số 454-QĐ/TU ngày 14/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư các cấp ủy Đảng với nhân dân.

¹² Từ 2017 đến nay Bí thư các huyện, thị, thành ủy thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, doanh nghiệp: Bình Sơn 15 lần; Đức Phổ 16 lần; Minh Long 15 lần; Nghĩa Hành 19 lần; Lý Sơn 4 lần; Mộ Đức 5 lần; Tư Nghĩa 14 lần... Đảng ủy Phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi xây dựng mô hình “Ngày lắng nghe dân nói” thực hiện vào thứ 5 hàng tuần phân công các ủy viên BCH Đảng bộ phường trực tiếp xuống địa bàn dân cư để lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để tập trung giải quyết. Từ tháng 4/2019 đến nay đã giải quyết được 101/110 vấn đề đạt 91,8%.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tập trung thực hiện Đề án của Ban Bí thư Trung ương Đoàn “*Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên*” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 bằng hành động cụ thể như: Tổ chức tuyên truyền trực tuyến nội dung chuyên đề hàng năm về Chỉ thị 05 đến hàng chục ngàn đoàn viên, xây dựng hàng trăm công trình thanh niên làm theo lời Bác, phát động nhiều phong trào “Thanh niên làm theo lời Bác”, các công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa, hết sức phong phú, sáng tạo¹³, đã tác động trực tiếp đến nhận thức tình cảm trách nhiệm của thế hệ trẻ.

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chỉ đạo các trường phổ thông¹⁴ triển khai thực hiện giảng dạy Bộ tài liệu “*Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh*” từ lớp 2 đến lớp 12 do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành; nâng cao chất lượng các môn học Giáo dục công dân, Đạo đức, Lịch sử, Ngữ văn, kết hợp với các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, văn nghệ, kể chuyện, các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... lồng ghép các hoạt động trải nghiệm thực tế, góp phần quan trọng vào việc giáo dục nhân cách, lối sống cho học sinh đạt được nhiều kết quả.

- Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên, Trường Chính trị tỉnh và trung tâm chính trị cấp huyện đưa nội dung học tập chuyên đề hàng năm vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên. Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh đã đưa vào giảng dạy chính thức giáo trình mới về các môn lý luận chính trị, trong đó có nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên.

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức Hội thi giảng dạy lý luận chính trị giỏi cho giảng viên các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Toàn tỉnh có 81 giảng viên tham gia hội thi, thao giảng từ cấp huyện. Kết quả có 20 giảng viên đạt giỏi cấp tỉnh, có 2 giảng viên được cử đi dự thi cấp khu vực Miền Trung Tây Nguyên, 1 giảng viên dự thi cấp toàn quốc do Trung ương tổ chức. Kết quả đạt 1 giải 3 cấp khu vực và 1 giải khuyến khích giảng viên LLCT giỏi toàn quốc.

6. *Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị 05*

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 08/12/2016 về đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị 05. Trên cơ sở đó, công tác tuyên truyền, quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05 được quan tâm chỉ đạo, đạt nhiều kết quả.

¹³ Huyện Đoàn Mộ Đức tổ chức Hội thi “Ánh sáng soi đường” cho đoàn viên khối THPT; tổ chức Tọa đàm “Tuổi trẻ Mộ Đức nhớ lời di chúc theo chân Bác”; xây dựng chuyên mục “Theo dấu chân Bác” trên trang facebook để đăng tải bài viết, mẩu chuyện, những câu nói của Bác. Huyện Đoàn Sơn Tịnh phát động phong trào “Tự đàm nhận công trình, phần việc theo lời Bác”, “Lập tủ sách tuổi trẻ học tập và làm theo Bác”. Đoàn Thanh niên Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh với phong trào “Thanh niên học tập và làm theo lời Bác”, “Sổ vàng nhật ký làm theo lời Bác”. Đoàn thị trấn Ba Tơ xây dựng mô hình “Nuôi lợn cái sinh sản gây quỹ cho đoàn viên”. Huyện Đoàn Trà Bồng với mô hình “Quỹ Tiết kiệm hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp”...

¹⁴ Toàn tỉnh có 38/38 trường THPT (đạt tỷ lệ 100%), 516/532 trường Tiểu học, THCS (đạt tỷ lệ 96%) đã triển khai học tập bộ tài liệu này.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì cùng các cơ quan liên quan phát động và xét chọn các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề "*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*". 4 năm qua, đã xét chọn, trao giải thưởng sáng tác, quảng bá cho 57 tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí¹⁵. Phối hợp với Báo Quảng Ngãi, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức cuộc thi viết bài đăng trên Báo Quảng Ngãi về "*Những tấm gương bình dị mà cao quý*". Kết quả từ năm 2018 đến nay có gần 200 tác phẩm dự thi, 100 tác phẩm được đăng tải. Ban Tổ chức đã trao giải thưởng cho 23 tác phẩm xuất sắc¹⁶. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã in sao hơn 300 đĩa DVD tuyên truyền về hoạt động giao lưu mô hình, điển hình do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức, gửi đến các xã, phường, thị trấn để phục vụ tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Qua đó, góp phần phát hiện, tuyên truyền sâu sắc hơn các tấm gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

- Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí xây dựng chuyên trang, chuyên mục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh¹⁷. Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền hàng năm thực hiện Chỉ thị 05; xây dựng các phóng sự về gương điển hình "*người tốt, việc tốt*", các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để phát sóng nhân dịp các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh.

- Hàng tháng, bản tin "Thông báo nội bộ" của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh phát hành hơn 10.000 bản tin đến các chi bộ, đảng bộ cơ sở, thôn, tổ dân phố trên toàn tỉnh, thường xuyên đăng hàng nghìn tin, bài phản ánh tình hình thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh. Lực lượng báo cáo viên các cấp đã phối hợp, lồng ghép đẩy mạnh tuyên truyền miệng sâu rộng đến hàng chục ngàn lượt cán bộ, đảng viên ở cơ sở về tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị 05.

- Mặt trận, đoàn thể trong tỉnh tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phổ biến các chuyên đề về học tập và làm theo Bác hàng năm đến hội viên, đoàn viên, nhân dân qua hàng ngàn buổi sinh hoạt tại khu dân cư, thu hút hàng trăm ngàn lượt người tham gia; vận động nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác qua những việc làm cụ thể, thiết thực.

Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú như: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về Bác; đăng tải các tin, bài viết

¹⁵ Năm 2016 có 12 tác phẩm, đạt giải B có 2 tác phẩm, đạt giải C 10 tác phẩm; năm 2017 có 17 tác phẩm, trong đó có 8 tác phẩm đạt giải B, 9 tác phẩm đạt giải C. Năm 2018 có 19 tác phẩm đạt giải, trong đó có 1 giải A, 2 giải B, 16 tác phẩm đạt giải C; Năm 2019 có 9 tác phẩm đạt giải, tổng đó có 03 tác phẩm đạt Giải B, 06 tác phẩm đạt Giải C

¹⁶ Đợt I năm 2018 có 11 tác phẩm, trong đó, có 2 giải B; 3 giải C và 6 giải khuyến khích. Đợt II năm 2019 có 12 tác phẩm, trong đó, có 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C và 06 giải khuyến khích.

¹⁷ Báo Quảng Ngãi in có 4 trang xây dựng Đảng và trang Chính trị/tuần/5 kỳ báo, Chuyên mục "*người tốt-việc tốt*"; "*cuộc sống quanh ta*" số báo thứ 3 và thứ 6; tổ chức cuộc thi viết "*những tấm gương bình dị mà cao quý*". Đài PT-TH tỉnh có chuyên mục phát sóng hàng tuần giới thiệu gương điển hình về thực hiện Chỉ thị 05.

về gương “người tốt, việc tốt”, điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác thông qua các chuyên trang, chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn việc tuyên truyền học tập và làm theo Bác với tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, quê hương.

7. Tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị 05

- Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và được đưa vào chương trình công tác kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy.

- Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017 về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chuẩn bị tốt nội dung, chương trình, phục vụ Đoàn kiểm tra của Trung ương tại tỉnh và một số địa phương, đơn vị, cấp ủy trong tỉnh. Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra của Trung ương đánh giá cao công tác chuẩn bị và những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trên địa bàn tỉnh.

- Từ năm 2017 - 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 9 đoàn kiểm tra, giám sát các địa phương, đơn vị và cá nhân người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng¹⁸; giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thành lập các đoàn giám sát một số địa phương, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với các quy định của Đảng¹⁹. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn phối hợp với các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và cơ sở dự và giám sát trực tiếp các đợt sinh hoạt chuyên đề theo chủ điểm hàng quý tại hơn 150 chi bộ cơ sở.

- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, ban tuyên giáo các địa phương và chi, đảng bộ cơ sở trên địa tỉnh đã kiểm tra, giám sát nhiều tập thể, cá nhân trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05²⁰. Qua kiểm tra, giám sát, đã chú trọng phát hiện nơi thực hiện tốt, việc làm tốt, mô hình hay để kịp thời biểu dương, nhân rộng và chỉ ra những hạn chế, yếu kém để đơn vị, cán bộ, đảng viên khắc phục.

- Cùng với công tác kiểm tra, giám sát, công tác giao ban, sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05 theo định kỳ hàng quý, 6 tháng, một năm cũng được các cấp ủy ở địa phương, đơn vị thực hiện thường xuyên, nghiêm túc bằng nhiều hình thức phù hợp như tổ chức hội nghị riêng hoặc gắn với hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng...

¹⁸ Kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn, Ba Tơ, Tư Nghĩa, Minh Long, Tây Trà, Thành ủy Quảng Ngãi, Đảng ủy khối các cơ quan, Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

¹⁹ Giám sát tại Huyện ủy Bình Sơn, Thành ủy Quảng Ngãi, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Doanh nghiệp tỉnh, Sơn Tây, Tư Nghĩa và Đảng ủy Công an tỉnh; Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tư Nghĩa, Minh Long, Tây Trà, Ba Tơ, Sơn Tịnh, Đảng Đoàn Hội Nông dân tỉnh.

²⁰ Trong 4 năm, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã kiểm tra, giám sát Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4: Minh Long 7; Sơn Hà 50 cuộc; Thành ủy Quảng Ngãi 13 cuộc; Đảng ủy Khối doanh nghiệp (cũ) 12 cuộc; Sơn Tịnh 9 cuộc; Bình Sơn 9 cuộc; Mộ Đức 29 cuộc; Nghĩa Hành 20 cuộc; Lý Sơn 8 cuộc...

8. Kết quả thực hành phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác

- Từ việc nâng cao nhận thức, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh quyết tâm chuyển thành hành động cụ thể thực hành phong cách Hồ Chí Minh, thể hiện qua việc xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác.

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có văn bản gợi ý 10 mô hình “*làm theo*” chỉ đạo các cấp ủy triển khai²¹. Các huyện, thành ủy đã kịp thời xây dựng kế hoạch, tiêu chí thực hiện các mô hình, triển khai đến cơ sở, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động đăng ký thực hiện. Đến nay, có hơn 900 mô hình đã đăng ký và triển khai ở các chi, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị, địa phương. Một số mô hình bước đầu đem lại kết quả tích cực²². Năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 gắn với 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 34 tập thể, 05 cá nhân có mô hình tiêu biểu thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Công tác xây dựng, phát hiện, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, “những tấm gương bình dị mà cao quý” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy quan tâm thực hiện, gắn với các phong trào thi đua hằng năm, các đợt thi đua chuyên đề của địa phương, đơn vị, ngành, với các hình thức phong phú như tổ chức gặp mặt, giao lưu, hoặc lồng ghép trong hội nghị tổng kết xây dựng Đảng, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng đã kịp thời tôn vinh các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cổ vũ, động viên mọi người tích cực làm theo.

- Việc biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình, các gương “bình dị mà cao quý” đã tạo ra sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên,

²¹ Công văn số 2040-CV/TU ngày 27/07/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai một số mô hình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

²² Huyện ủy Bình Sơn có mô hình “Ngôi nhà cấp ủy” đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 128 ngôi nhà trên 6,2 tỷ đồng cho các gia đình đảng viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức thăm khám, cấp thuốc miễn phí cho trên 2.370 cán bộ và nhân dân; làm 90 tuyến đường giao thông nông thôn, với tổng chiều dài 21.021m, tổng kinh phí 11,696 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 4,106 tỷ đồng, 8.458 ngày công và hiến 108m² đất để làm đường. Huyện ủy Mộ Đức có mô hình “Tiết kiệm làm theo Bác” đã vận động đảng viên trên toàn huyện tiết kiệm được là 576.047.020 đồng, chi hỗ trợ cho 283 đảng viên ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn; Huyện ủy Tây Trà có mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp xã, thôn khó khăn; cán bộ, đảng viên công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”, đến cuối năm 2019 có 36 hộ được giúp đỡ, trong đó có 30 hộ đã thoát nghèo. Ngoài ra còn có các mô hình “Tiết kiệm làm theo lời Bác – giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” của Chi hội Phụ nữ thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn; mô hình “Tiết kiệm làm theo lời Bác” của Đảng ủy Công an huyện Sơn Tây; mô hình “Giúp đỡ hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống” của Cơ quan Quân sự huyện Sơn Hà; Mô hình “Làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể” của Cơ quan Quân sự huyện Minh Long; mô hình “Nuôi lợn sinh sản gây quỹ cho đoàn viên; giúp đỡ hộ nghèo và tình nguyện dạy hè cho học sinh” của Đoàn thị trấn Ba Tơ; mô hình “Quỹ Tiết kiệm hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp” của Huyện Đoàn Trà Bồng; mô hình “Quỹ tương trợ cộng đồng” của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trần Hưng Đạo; mô hình “Phụ nữ học tập và làm theo Bác” của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tịnh Phong; mô hình “Gần dân, sát việc trong công tác cấp chứng minh nhân dân” của Đội Hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý CMND và giấy tờ đi lại khác - Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh; mô hình “Đào tạo có việc làm, làm được việc” của Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất; mô hình “20+1 (20 hội viên giúp 1 hội viên nghèo)” của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tịnh Khê; mô hình “Chung sức giúp đỡ, chăm sóc hộ nghèo, người già neo đơn” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hành Đức...

công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân. Qua 04 năm triển khai thực hiện, toàn tỉnh có hơn 600 gương tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng ở các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các đoàn thể tỉnh. Có 104 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, trong đó có 13 tập thể, cá nhân được nhận Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy. Có 01 tập thể, 02 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 02 tập thể được nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Đoàn đại biểu “*Những tấm gương bình dị mà cao quý*” tiêu biểu của tỉnh viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm các di tích lịch sử văn hóa, báo cáo thành tích với Ban Tuyên giáo Trung ương. Để tuyên truyền sâu rộng, nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên tập, phát hành tập sách “*Những tấm gương bình dị mà cao quý*” tỉnh Quảng Ngãi (2017 - 2018).

- Trong 03 năm 2018 - 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn, giới thiệu 15 tập thể, cá nhân là những gương điển hình tiêu biểu tham gia triển lãm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh; đồng thời cử một đại biểu xuất sắc nhất tham gia giao lưu điển hình tiêu biểu toàn quốc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đài Truyền hình Việt Nam²³.

- Trong quá trình lựa chọn, biểu dương các mô hình, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập thí điểm Câu lạc bộ “*Những tập thể, cá nhân học tập và làm theo lời Bác*” nhằm tập hợp các tập thể, cá nhân có những mô hình thiết thực sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng mô hình sâu rộng hơn trong toàn tỉnh. Hiện nay, huyện Nghĩa Hành và thành phố Quảng Ngãi đã ra mắt Câu lạc bộ với trên 150 thành viên²⁴... Nội dung hoạt động các Câu lạc bộ chú trọng gắn kết hài hòa các loại hình, mô hình thực hành phong cách Hồ Chí Minh, góp phần chăm lo đời sống nhân dân, đem lại lợi ích chính đáng cho cộng đồng xã hội; tổ chức các đợt đi thực tế ở nơi có mô hình đang triển khai hiệu quả để nghiên cứu, học tập kinh nghiệm, phát hiện, khắc phục những vướng mắc, hạn chế, điều chỉnh hoạt động của thành viên Câu lạc bộ theo hướng tích cực, đúng trọng tâm, tự giác; tổ chức các hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời các gương điển hình tiêu biểu ở các cấp.

III. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

- Công tác chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với việc thực hiện Chỉ thị 05 luôn đổi mới, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, là nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn các phong trào thi đua yêu nước nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành động lực thi đua. Do đó, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 được các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có nhiều cách làm sáng tạo. Việc thực hành phong cách làm việc Hồ

²³ Sư cô Thích Nữ Uyên Liên, trụ trì Chùa Phổ Quang, thành phố Quảng Ngãi.

²⁴ Huyện Bình Sơn đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và sẽ ra mắt khi dịch Covid - 19 chấm dứt.

Chí Minh trở thành công việc hành ngày của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

- Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết, nhất là vấn đề liên quan đến phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên ở địa phương, đơn vị; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu có chuyển biến tích cực, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

- Kết quả hành động làm theo đã có chuyển biến tốt. Hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều có ý thức tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc; có nhiều mô hình mới, sáng tạo, có thể nhân rộng, nhiều gương người tốt, việc tốt học tập và làm theo Bác tác động tích cực trong đời sống xã hội, góp phần ổn định chính trị, tạo nên sự thống nhất Đảng, đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

- Công tác tuyên truyền nhân rộng những mô hình mới, những tập thể, cá nhân là “Những tấm gương bình dị mà cao quý” học tập và làm theo Bác, gương người tốt, việc tốt được cấp ủy quan tâm chỉ đạo. Nhiều gương điển hình được biểu dương, khen thưởng ở các cấp, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân học tập và làm theo.

- Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp trong việc triển khai, thực hiện học tập và làm theo Bác của các tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên được tăng cường góp phần làm cho việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng đi vào chiều sâu, có kết quả thực chất.

- Việc bình chọn, biểu dương, nhân rộng mô hình, điển hình tiêu biểu, “Những tấm gương bình dị mà cao quý” bằng nhiều hình thức phong phú, đạt hiệu ứng tích cực.

2. Hạn chế, khuyết điểm

- Việc chọn nội dung đột phá, việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện.

- Việc xây dựng kế hoạch, đăng ký làm theo của một số địa phương, đơn vị còn lúng túng, thụ động, chưa sát yêu cầu thực tiễn. Một số cơ quan khối nhà nước còn nặng công tác chuyên môn, nghiệp vụ, chưa quan tâm đúng mức đến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chưa xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; công tác cải cách hành chính chưa thật sự có chuyển biến rõ nét; chưa ban hành cơ chế giám sát, đánh giá những nội dung chuẩn mực đã đăng ký.

- Một số cán bộ, đảng viên viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và đăng ký “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa sát với chức trách, nhiệm vụ được giao; chưa tự giác, quyết tâm thực hành phong cách Hồ Chí

Minh bằng những việc làm cụ thể; một số vẫn còn biểu hiện quan liêu, tham nhũng, vi phạm trong quản lý đất đai, tài chính, trong công tác cán bộ.

- Công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa thường xuyên, liên tục; hình thức thiếu phong phú, đa dạng; tuyên truyền chưa sâu rộng trong các tầng nhân dân, nhất là ở nông thôn, miền núi, trong công nhân các khu công nghiệp...

- Công tác phát hiện, xây dựng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình ở một số địa phương, cơ quan chưa được quan tâm; chưa nhân rộng những mô hình hay, hiệu quả, “những tấm gương bình dị mà cao quý” học tập và làm theo Bác; một số địa phương, đơn vị chậm triển khai, thực hiện các mô hình đã được cấp trên gợi ý; một số nơi kết quả thực hiện chưa rõ nét, từ đó, chưa tạo được ấn tượng sâu sắc trong xã hội về những việc làm tốt, chưa thực sự lan toả mạnh mẽ từ điển hình ra diện rộng.

3. Nguyên nhân của những hạn chế

- Một số cấp uỷ chỉ đạo thiếu sâu sát, chưa xác định rõ nội dung trọng tâm cần thực hiện; chưa tập trung chỉ đạo triển khai thành việc làm, hành động cụ thể, tạo sự nhất quán trong học tập và làm theo Bác.

- Một số cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu còn thụ động, trông chờ hướng dẫn của cấp trên; chưa thực sự coi việc học tập và làm theo Bác là công việc thường xuyên, lâu dài, cần kiên quyết, kiên trì, sát sao lãnh đạo, chỉ đạo.

- Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thấy hết ý nghĩa thiết thực và trách nhiệm của bản thân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một số chưa tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; có biểu hiện thiếu quyết tâm, chủ nghĩa cá nhân. Một số nơi người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa thực sự gương mẫu, có nơi còn biểu hiện hình thức, chưa quan tâm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

- Sự vào cuộc chưa đồng bộ, tích cực của nhiều cơ quan trong hệ thống chính trị, nhất là khối hành chính nhà nước đã tác động chưa tốt đến việc triển khai thực hiện. Việc chấn chỉnh, nhắc nhở, phê bình những địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên chưa thực hiện tốt Chỉ thị 05 còn thiếu cương quyết, triệt để.

IV. Nhiệm vụ chủ yếu tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 trong thời gian đến

1. Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05; ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng phát triển văn hóa, con người con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh.

2. Cấp uỷ các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn chặt với việc thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các nghị quyết Trung ương khóa XII về

công tác tổ chức, cán bộ. Thực hiện nghiêm quy định của Đảng, nhất là việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt.

3. Triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, chọn nội dung đột phá để chỉ đạo thực hiện, tích cực giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của nhân dân và doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp.

4. Chỉ đạo tổ chức học tập chuyên đề hàng năm nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp với nhiều đối tượng; đẩy mạnh học tập chuyên đề, sinh hoạt chi bộ theo chủ đề về học tập và làm theo Bác; liên hệ trực tiếp nhiệm vụ của chi bộ, của người đứng đầu, của đảng viên trong thực hành phong cách Hồ Chí Minh gắn với tác phong công tác hàng ngày.

5. Tiếp tục triển khai cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang viết cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng kế hoạch hành động làm theo hàng năm cụ thể, thực chất. Tập trung đánh giá kết quả, cam kết để tạo chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo Bác.

6. Các cơ quan, đơn vị khởi hành chính tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”; hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, quy định về kỷ cương, kỷ luật hành chính. Thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, các chỉ tiêu kế hoạch hằng năm; thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước.

7. Tăng cường công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo Bác. Đổi mới các phương pháp và hình thức tuyên truyền, giáo dục, quan tâm tới công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên báo chí và mạng xã hội, tuyên truyền cho thế hệ trẻ, công nhân trong các doanh nghiệp, nông dân, miền núi; các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng cần đầu tư nhiều hơn cho các chương trình, chuyên trang, chuyên mục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

8. Tăng cường phát hiện, xây dựng, tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, những mô hình, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả để triển khai thực hiện trên diện rộng. Đồng thời, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm luột. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nói và làm trái quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng.

9. Tiếp tục sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*”, xây dựng phim tư liệu; phát hành sách, tuyên truyền “*Những tấm gương bình dị mà cao quý*” tỉnh Quảng Ngãi năm 2018 - 2020 nhằm tạo lan tỏa, nhân rộng trong toàn xã hội.

10. Tổ chức các hội nghị giao ban, tọa đàm, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư (báo cáo),
- Ban Tuyên giáo Trung ương (báo cáo),
- Cơ quan TT BTGTW tại Đà Nẵng,
- Các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy,
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- C, PCVP Tỉnh ủy, Phòng Tổng hợp,
- Phòng LLCT - LSD, BTG Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Bùi Thị Quỳnh Vân

Phụ lục**Các văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị**
(kèm theo Báo cáo số 544-BC/TU ngày 15/4/2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

TT	Tên, số hiệu văn bản	Ghi chú
I. VĂN BẢN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY		
1	Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.	
2	Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 08/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.	
3	Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 25/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.	
4	Công văn số 1980-CV/TU ngày 06/7/2017 của Thường trực Tỉnh ủy về việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng.	
5	Công văn số 1994-CV/TU ngày 11/7/2017 của Thường trực Tỉnh ủy về việc tiếp tục triển khai một số nội dung theo Kế hoạch 77-KH/TU ngày 25/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.	
6	Công văn số 2040-CV/TU ngày 27/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai một số mô hình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.	
7	Kế hoạch số 85-KH/TU ngày 23/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức nêu gương, biểu dương, khen thưởng “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2017.	
8	Kế hoạch số 103-KH/TU ngày 08/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ trọng tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.	
9	Báo cáo số 154-BC/TU ngày 31/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.	
10	Công văn số 2632-CV/TU ngày 22/3/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện công việc trọng tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.	
11	Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 22/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức bình chọn, biểu dương, nhân rộng điển hình “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2018.	
12	Quyết định số 1058-QĐ/TU ngày 22/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy chế bình chọn, biểu dương “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2018.	
13	Báo cáo số 293- BC/TU ngày 29/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.	
14	Quyết định số 1151-QĐ/TU ngày 19/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 05 và biểu dương, khen thưởng theo.	
15	Quyết định số 1150-QĐ/TU ngày 19/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Hội đồng bình chọn "Những tấm gương bình dị mà cao quý".	
16	Kế hoạch số 169-KH/TU ngày 03/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.	
17	Công văn số 3494-CV/TU ngày 21/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung	

	chỉ đạo công việc trọng tâm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2019.	
18	Công văn số 3573-CV/TU ngày 06/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh về tham mưu triển khai thực hiện Hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.	
19	Kế hoạch số 216-KH/TU ngày 19/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Hội nghị kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.	
20	Công văn số 3733-CV/TU ngày 09/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh về thành lập thí điểm câu lạc bộ "Những tâm gương bình dị mà cao quý".	
21	Báo cáo số 482- BC/TU ngày 19/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.	
22	Kết luận số 1182-KL/TU ngày 30/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư và Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương.	
23	Kết luận số 1183-KL/TU ngày 30/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CV/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư và Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương.	
24	Kết luận số 1184-KL/TU ngày 30/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát đối với đồng chí Đặng Minh Thảo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư và Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương.	
25	Kết luận số 1185-KL/TU ngày 04/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí Trương Quang Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.	
26	Kết luận số 1187-KL/TU ngày 04/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Đức Hiệp, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.	
27	Kết luận số 1188-KL/TU ngày 04/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Long trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.	
28	Kết luận số 1189-KL/TU ngày 04/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Trà và đồng chí Phạm Xuân Vinh, Bí thư Huyện ủy Tây Trà trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.	
29	Công văn số 4031-CV/TU ngày 03/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh thống nhất tên gọi Câu lạc bộ những tập thể, cá nhân học tập và làm theo lời Bác.	
30	Kế hoạch số 250-KH/TU ngày 21/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.	
31	Công văn số 4257-CV/TU ngày 04/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh về báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.	

II. VĂN BẢN CỦA BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY	
1	Hướng dẫn số 31-HD/BTGTU ngày 09/01/2017 về việc sinh hoạt chuyên đề theo chủ đề “Thực hành phong cách làm việc Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng (03/02/1930 - 03/02/2017).
2	Hướng dẫn số 44-HD/BTGTU ngày 24/4/2017 về việc sinh hoạt chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa " nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1980 - 19/5/2017).
3	Hướng dẫn số 50-HD/BTGTU ngày 12/6/2017 về sinh hoạt chuyên đề theo chủ đề “Thương binh, liệt sĩ trong tư tưởng và tình cảm của Bác Hồ” nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).
4	Chương trình số 40-CTr/BTGTU ngày 19/6/2017 về công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
5	Công văn số 637-CV/BTGTU ngày 05/7/2017 về việc tiếp tục triển khai một số nội dung theo Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 25/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
6	Công văn số 655-CV/BTGTU ngày 21/7/2017 về việc chuẩn bị triển lãm tại Lễ biếu dương, khen thưởng “Những tấm gương bình dị mà cao quý” cấp tỉnh năm 2017.
7	Công văn số 658-CV/BTGTU ngày 21/7/2017 về việc chuẩn bị cho Lễ biếu dương, khen thưởng “Những tấm gương bình dị mà cao quý” cấp tỉnh năm 2017.
8	Công văn số 677-CV/BTGTU ngày 15/8/2017 về việc sinh hoạt chuyên đề tháng 9/2017 theo chủ đề “ <i>Nhớ mãi ơn Người</i> ”.
9	Công văn số 706-CV/BTGTU ngày 12/9/2017 về việc tổng hợp số liệu triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
10	Công văn số 707-CV/BTGTU ngày 12/9/2017 về việc góp ý dự thảo Quy định thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Ban Dân vận Tỉnh ủy về giám sát của Mặt trận, đoàn thể tỉnh với việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên.
11	Công văn số 783-CV/BTGTU ngày 20/11/2017 về việc báo cáo kết quả cam kết tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng kế hoạch hành động năm 2017.
12	Công văn số 817-CV/BTGTU ngày 26/12/2017 về việc báo cáo kết quả triển khai một số mô hình thực hiện Chỉ thị 05 theo Công văn số 2040-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
13	Công văn số 818-CV/BTGTU ngày 26/12/2017 về việc triển khai cuộc thi viết nêu gương điển hình “Người tốt, việc tốt làm theo lời Bác”.
14	Công văn số 819-CV/BTGTU ngày 26/12/2017 về việc gửi dự thảo Kế hoạch tổ chức bình chọn, biếu dương, giao lưu, nhân rộng “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2018.
15	Công văn số 850-CV/BTGTU ngày 25/01/2018 về việc lấy ý kiến góp ý của các đơn vị về dự thảo Kế hoạch tổ chức bình chọn, biếu dương, giao lưu học tập kinh nghiệm, nhân rộng “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2018.
16	Công văn số 891-CV/BTGTU ngày 14/3/2018 về việc gửi tư liệu cho Triển lãm, biếu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu thực hiện Chỉ thị 05.
17	Hướng dẫn số 61-HD/BTGTU ngày 15/01/2018 về Đợt sinh hoạt chính trị học tập chuyên đề năm 2018 “ <i>Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh</i> ”.
18	Công văn số 926-CV/BTGTU ngày 23/4/2018 về góp ý dự thảo Kế hoạch và Quy chế bình chọn “ <i>Những tấm gương bình dị mà cao quý</i> ” năm 2018.
19	Công văn số 939-CV/BTGTU ngày 07/5/2018 về tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05.
20	Công văn số 957-CV/BTGTU ngày 17/5/2018 về chiếu phim tài liệu về kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị 05.

21	Công văn số 985-CV/BTGTU ngày 13/6/2018 về báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 05 và Chương trình phối hợp 221.	
22	Công văn số 1001-CV/BTGTU ngày 09/7/2018 về thực hiện KH số 134-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy	
23	Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 24/9/2018 về tổ chức Đoàn đại biểu tiêu biểu “Những tấm gương bình dị mà cao quý” tỉnh Quảng Ngãi đi học tập kinh nghiệm, thăm các di tích lịch sử.	
24	Công văn số 1074-CV/BTGTU ngày 28/9/2018 về việc đề xuất đến thăm, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 05 với đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.	
25	Công văn số 1076-CV/BTGTU ngày 01/10/2018 về tổ chức Đoàn đại biểu tham quan học tập kinh nghiệm.	
26	Công văn số 1079-CV/BTGTU ngày 04/10/2018 về giao lưu, học tập kinh nghiệm với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị.	
27	Công văn số 1037-CV/BTGTU ngày 21/11/2018 về rà soát báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 05 năm 2018.	
28	Công văn số 1170-CV/BTGTU ngày 25/12/2018 về trả lời cụm thi đua các huyện miền núi hải đảo.	
29	Hướng dẫn số 76-HD/BTGTU ngày 28/12/2018 về việc sinh hoạt chuyên đề năm 2019.	
30	Công văn số 1180-CV/BTGTU ngày 05/01/2019 về cho ý kiến xét chọn "Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi" năm 2018.	
31	Tờ trình số 30-TTr/BTGTU ngày 08/01/2019 về đề nghị xét chọn, giới thiệu "Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi" năm 2018.	
32	Thông báo số 61-TB/BTGTU ngày 30/01/2019 về kết luận của Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại hội nghị tổng kết báo cáo viên và trực báo ngày 25/01/2019.	
33	Công văn số 1239-CV/BTGTU ngày 13/3/2019 về việc gửi tư liệu triển lãm biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu thực hiện Chỉ thị 05.	
34	Thông báo số 62-TB/BTGTU ngày 15/3/2019 về kết quả một số nội dung làm việc với Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan.	
35	Công văn số 1247-CV/BTGTU ngày 20/3/2019 về tiếp tục chỉ đạo học tập chuyên đề và sinh hoạt chủ điểm quý I/2019.	
36	Công văn số 1318-CV/BTGTU ngày 21/5/2019 về gửi dự thảo kế hoạch và quy chế thành lập thí điểm CLB "Những tấm gương bình dị mà cao quý".	
37	Công văn số 1321-CV/BTGTU ngày 22/5/2019 về giới thiệu gương tiêu biểu xây dựng phim tư liệu thực hiện Di chúc Bác Hồ và Chỉ thị 05.	
38	Công văn số 1320-CV/BTGTU ngày 22/5/2019 gửi dự thảo KH tuyên truyền tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.	
39	Công văn số 1320-CV/BTGTU ngày 22/5/2019 gửi hồ sơ và báo cáo đề nghị biểu dương khen thưởng mô hình tiêu biểu thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.	
40	Công văn số 1386-CV/BTGTU ngày 17/7/2019 về triển khai thành lập thí điểm Câu lạc bộ "Những tấm gương bình dị mà cao quý".	
41	Thông báo số 74-TB/BTGTU ngày 31/7/2019 Phân công công tác chuẩn bị Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)	
42	Công văn số 1402-CV/BTGTU ngày 31/7/2019 bổ sung một số nội dung phục vụ Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh	
43	Thông báo số 75-TB/BTGTU ngày 15/8/2019 một số tiêu chí bình chọn, đề nghị biểu dương, khen thưởng mô hình tiêu biểu cấp tỉnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh	

44	Công văn số 1440-CV/BTGTU ngày 29/8/2019 ý kiến về xây dựng phim tài liệu gắn với phóng sự sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.	
45	Công văn số 1480-CV/BTGTU ngày 3/10/2019 đề nghị làm việc về thành lập Câu lạc bộ "Những tấm gương bình dị mà cao quý".	
46	Công văn số 1504-CV/BTGTU ngày 31/10/2019 Báo cáo kết quả triển khai, sử dụng bộ tài liệu "Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh" phổ thông.	
47	Công văn số 1506-CV/BTGTU ngày 05/11/2019 đề nghị làm việc về thành lập Câu lạc bộ "Những tấm gương bình dị mà cao quý".	
48	Công văn số 1541-CV/BTGTU ngày 26/11/2019 về đề nghị thống nhất tên gọi Câu lạc bộ những tập thể, cá nhân học tập và làm theo lời Bác.	
49	Hướng dẫn số 99-HD/BTGTU ngày 03/2/2020 về học tập chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".	
50	Thông báo số 88-TB/BTGTU ngày 12/3/2020 kết luận một số nội dung có liên quan đến việc thành lập thí điểm Câu lạc bộ "Những tập thể, cá nhân học tập và làm theo lời Bác".	
51	Công văn số 1666-CV/BTGTU ngày 24/3/2020 về tiến độ học tập chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 năm 2020.	
52	Công văn số 1672-CV/BTGTU ngày 27/3/2020 Đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện Chỉ thị 05.	
53	Công văn số 1654-CV/BTGTU ngày 13/3/2020 Gửi tư liệu triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý" năm 2020.	
54	Công văn số 1681-CV/BTGTU ngày 01/4/2020 Đề nghị viết bài tham luận Tọa đàm về thực hiện Chỉ thị 05.	
55	Công văn số 1683-CV/BTGTU ngày 06/4/2020 hỗ trợ sách phục vụ bạn đọc tại Câu lạc bộ "Những tập thể, cá nhân học tập và làm theo lời Bác".	